



ผู้บูชากันต์ลักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วย ลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล

ผู้บูชากันต์มหาราช จะได้মনุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เนื่องจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสี่ มีกาโมฆะ เป็นต้น

ผู้บูชากันต์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกๆชาติแล

ผู้บูชากันต์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ภรรยา สามี หรือ บิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุกปราศจากโรคอาพาธทั้งปวง จะทำการใดๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยิ่งการงานนั้นๆให้สำเร็จจุล่งไปด้วยดี



กำหนดการ



เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศีล

เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๐.๑๕ น.

เทศน์มหาชาติคาถาพัน
กัณฑ์ศพร กัณฑ์หิมพานต์

เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

เทศน์กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

เทศน์กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ลักกบรรพ กัณฑ์มหาราช

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๔๐ น.

เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์นครกัณฑ์ ปุจฉา-วิสัชนา
ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ เสร็จพิธี



งานเทศน์มหาชาติ

ณ วัดทุ่งทองใน
ต. ทุ่งทอง อ. เมือง จ. สิงห์บุรี
วันเสาร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย



มหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมกับชุมชนวัดทุ่งทองใน

๕ ทำไมต์องมีเทศน์มหาชาติ

๑- ประการแรก เพราะเชื่อกันว่า เวสสันดรชาดก เป็นพระพุทธรูปที่พระพุทธรูปเจ้าตรีพรหมานแต่พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทผู้ที่ได้ฟังเท่ากับได้สดับพระพุทธรูปวั้นะ ย่อมก่อให้เกิดสิริมงคลและเป็นบุญกุศลแก่ตนเอง

๒- ประการที่สอง เป็นความเชื่อที่มาจากเรื่อง "พระมาลัย" ที่กล่าวว่า พระศรีอาริยมณีไตรภพได้ตรัสแก่พระมาลัยให้ไปแจ้งข่าวแก่มนุษย์โลกว่า ผู้ใดปรารถนาจะใคร่ประสบศาสนาพระศรีอาริย์ หรือได้เกิดในยุคของพระศรีอาริย์ซึ่งในยุคที่มีแต่ความสงบสุข ให้เร่งทำบุญทำกุศล แล้วให้ตั้งใจสดับเรื่องพระเวสสันดรชาดกอันผลานิสงส์จะชักนำให้ผู้บำเพ็ญกุศลนี้ได้พบพระศรีอาริย์

๓- ประการที่สาม ความเชื่อในเรื่อง "ปัญจอันตรายาน" ซึ่งกล่าวถึงเรื่องการเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนา คือ การสูญสิ้นไปของสิ่งต่างทั้ง ๕ ๆ ในอันตรายานทั้งห้านี้ปริยัติอันตรายาน ถือว่าสำคัญที่สุด เพราะถ้าปราศจากผู้เล่าเรียนพระไตรปิฎกแล้วพระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้การจัดเทศน์มหาชาติจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เรื่องเวสสันดรชาดกคงอยู่ พระไตรปิฎกก็จะคงอยู่ด้วยเช่นกัน



๔- ประการที่สี่ การฟังเทศน์มหาชาติเป็นการบันเทิงใจเพราะเรื่องราวของเวสสันดรชาดกมีความสนุกสนาน และมีถ้อยคำที่ไพเราะเสนาหหู เมื่อก่อปรเข้ากับความสามารของผู้เทศนาซึ่งมีกระแสนเสียงที่ไพเราะ มีการใช้ลีลาและท่วงทำนองที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามเนื้อหาและตัวละคร

๕- ประการที่ห้า การจัดเทศน์มหาชาติก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนนั้นๆ เพราะงานเทศน์มหาชาติเป็นงานใหญ่ ต้องอาศัยกำลังคนมากพอควร จึงต้องอาศัยคนในชุมชนเสียสละแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์เพื่อให้สำเร็จจุลสงไปได้อย่างดี อันจะเป็นหน้าเป็นตาแก่ชุมชนของตน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ชาวบ้านได้รู้จักกันซึ่งกันและกัน ได้จากการบูชากันที่เทศน์นั้น ทางวัดจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

๕ ฟังเทศน์มหาชาติแล้วได้อะไร ?

การฟังเทศน์มหาชาตินอกจากจะได้ประโยชน์ในปัจจุบันอันได้แก่ การสืบสานธำรงพระพุทธศาสนา ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ความสามัคคีในหมู่คณะ และหลักธรรมอันเป็นคติสอนใจแล้ว ตามความเชื่อทางพุทธศาสนายังกล่าวถึงประโยชน์ของการฟังเทศน์มหาชาติในอนาคตกาลว่า ผู้ที่ฟังเทศน์มหาชาติยังได้อานิสงส์อันยอดเยี่ยม กล่าวคือ จะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริยมณีไตรภพ

ผู้บูชากัณฑ์ศพ จะเป็นผู้ที่ได้รับทรัพย์สมบัติตั้งปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อใจเจริญใจ ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์เช่นเดียวกัน ทั้งจะได้บุตรชายหญิงเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการ

ผู้บูชากัณฑ์พิมพ์านต์ ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการ เมื่อตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์ ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลชาติดิษยมหาศาลหรือตระกูลพราหมณ์มหาศาล อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคารบริวารมากมายนานับประการ เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถ ยานพาหนะ นับประมาณมิได้ ประกอบด้วยความสุขกายสบายใจทุกๆอิริยาบถ

ผู้บูชากัณฑ์ทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้วจะไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทล้วนแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ



ผู้บูชากัณฑ์วันปเวสน์(วนประเวศน์) จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีป เป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป

ผู้บูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าชนทั้งหลาย จะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาหหูสโรต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดา ก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามว่านอนสอนง่าย

ผู้บูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป มีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยพุ่มชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบไป

ผู้บูชากัณฑ์มหานพ จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้น แล้วจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟูไปทั่วชมพูทวีป อีกจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์นิรันดร

ผู้บูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา ครั้นตายไปแล้วเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยที่พระศรีอาริยมณีไตรภพมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันต์ผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้

ผู้บูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่ใดๆ ก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหน